

# Review phòng khám đa khoa Tháng Tám HCM

Review đa khoa Tháng Tám, TP Hồ Chí Minh, đây là cơ sở thăm khám và điều trị bệnh uy tín hiệu quả tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phòng khám đa khoa Tháng Tám đang dần trở thành một địa điểm vô cùng uy tín và quen thuộc đối với người dân ở tại thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận xung quanh. Nếu như mọi người đang quan tâm đến vấn đề review đa khoa Tháng Tám có tốt không, hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết bên dưới đây để có thể hiểu hơn về các yếu tố đã tạo nên thương hiệu, uy tín và độ chất lượng của phòng khám đa khoa Tháng Tám HCM một cách chính xác nhất.

Tình trạng ngày nay số lượng phòng khám mọc lên vô cùng cao khiến cho nhiều người bệnh khi có nhu cầu khám chữa không biết phải nên lựa chọn phòng khám nào mới đúng, mới uy tín và đạt được hiệu quả điều trị tốt. Vậy đâu là một số yếu tố nào đã làm nên uy tín thương hiệu cho Phòng khám đa khoa Tháng Tám cho đến hiện tại?

# **Review cơ sở vật chất tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám**

Phòng khám đa khoa Tháng Tám ở đâu? Được thành lập vào thời điểm nào? Phòng khám đa khoa Tháng Tám được thành lập từ năm 2022 và được cấp phép đi vào hoạt động của Sở Y tế TPHCM. Nhờ vào sự quan tâm hết lòng của các ban ngành lãnh đạo hay cơ quan có thẩm quyền mà phòng khám luôn nhận được sự đầu tư rất chu đáo.

Nhiều trang thiết bị, máy móc tại đa khoa Tháng Tám đều được nhập khẩu từ những nước có nền y tế tiên tiến hàng đầu trên thế giới như Anh, Pháp, Canada, Mỹ,... Các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng đều được phòng khám đa khoa Tháng Tám kiểm duyệt, vô trùng cẩn thận để đảm bảo hiệu quả cao và an toàn nhất trong quá trình khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.

Không những thế, Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám còn vô cùng chú trọng trong việc xây dựng không gian thăm khám và điều trị. Đầu tư thiết kế và chỉnh chu trong từng giai đoạn để mang lại không gian khám chữa bệnh rộng rãi, thoải mái, thoáng mát, sạch sẽ, khang trang, yên tĩnh và vô cùng tiện nghi. Phòng khám thực hiện khử trùng và vệ sinh nghiêm ngặt để có thể đảm bảo cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất khi đến khám chữa.

## Review đội ngũ y bác sĩ chuyên gia tại phòng khám

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám TPHCM sở hữu cho mình đội ngũ y bác sĩ hùng hậu, với trình độ chuyên môn sâu dày và nhiều năm kinh nghiệm công tác trong nghề nên được nhiều bệnh nhân đánh giá cao và vô cùng hài lòng về chất lượng khám chữa.



Đội ngũ bác sĩ chuyên môn hiện đang hoạt động tại phòng khám đa khoa Tháng Tám:

- Từng tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa tại Đại học Y Dược TPHCM. Được biết đây là một trong những

nơi đào tạo được không ít các thế hệ bác sĩ chuyên khoa ưu tú giỏi, vừa có tài lại vừa có đức trong nghề. Các y bác sĩ tại phòng khám không ngừng học tập và nghiên cứu sâu hơn về chuyên khoa Ngoại khoa cũng như cả về Sản Phụ khoa. Đối với các y bác sĩ đang làm việc tại phòng khám thì việc được cống hiến hết sức mình cho y học là một điều vô cùng tự hào và vinh dự.

- Bác sĩ chuyên khoa: Y bác sĩ nguyên là bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong khám và chữa trị các bệnh lý về phụ khoa ở nữ giới. Hiện nay, bác sĩ đang công tác và làm việc tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám.

## **Quy trình khám chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám**

Đến thăm khám và điều trị bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám TPHCM, người bệnh sẽ được tận hưởng chất lượng dịch vụ hiệu quả và tận tâm nhất.

Quy trình thăm khám và điều trị bệnh theo mô hình “1 bác sĩ - 1 bệnh nhân” nên vô cùng khép kín giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái và có thể yên tâm chia sẻ vấn đề bệnh lý mà bản thân đang mắc phải, từ đó dễ dàng nhận được lời khuyên và tư vấn hợp lý từ bác sĩ.

Hơn thế nữa, thông tin hồ sơ bệnh án của người bệnh được phòng khám Tháng Tám bảo mật tuyệt đối nên bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm mà không cần phải lo lắng trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Đội ngũ y tá viên, nhân viên điều dưỡng cũng như lễ tân tại phòng khám đều được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm được phục vụ tận tâm và chu đáo nhất từ khâu tiếp đón cho đến lúc tiến hành khám chữa bệnh cũng như phục hồi sau điều trị.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám hiện nay đã và đang áp dụng dịch vụ tư vấn thông minh qua số hotline hoặc chat tư vấn của phòng khám để có thể giải đáp nhanh chóng nhất mọi thắc mắc của người bệnh. Các tư vấn viên của phòng khám cũng hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch hẹn thông qua khung chat online, người bệnh nhờ đó có thể chủ động hơn về thời gian, không lo sợ hiện tượng chờ đợi bốc số quá lâu khi làm thủ tục như ở các bệnh viện công khác.

## **Quá trình thăm khám và điều trị bệnh**

Khi bệnh nhân đến khám tại phòng khám Tháng Tám, sẽ được thực hiện theo một quy trình vô cùng khoa học khiến cho các thao tác được thực hiện nhanh chóng hơn và quá trình khám chữa bệnh hiệu quả hơn.

- Bước 1: Kiểm tra thông tin cá nhân của người bệnh

Đầu tiên nhất trong quá trình khám chữa bệnh là bệnh nhân sẽ được các y bác sĩ đặt ra những câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe, bệnh lý hiện tại hoặc hỏi về những tiền sử bệnh án khác (nếu có),...Tại giai đoạn này, người bệnh cần được yêu cầu phải trình bày chân thật nhất để giúp bác sĩ chuyên khoa có thể nắm được khái quát tình hình bệnh và đưa ra phác đồ điều trị hợp lý.

- Bước 2: Thăm khám lâm sàng các triệu chứng của bệnh nhân
- Bước 3: Chỉ định thực hiện các quy trình xét nghiệm siêu âm, nội soi theo tình hình của từng bệnh nhân.
- Bước 4: Sau khi thực hiện các bước thăm khám, bệnh nhân sẽ được bác sĩ cho kiểm tra kết quả. Lúc này, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận cũng như lập phác đồ điều trị.
- Bước 5: Tiến hành điều trị bệnh nếu được người bệnh đồng ý.

## **Phương pháp điều trị bệnh**

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám có ưu thế khám chữa trị chuyên sâu ở đa dạng lĩnh vực bao gồm Nam Khoa, Phụ Khoa, Bệnh Xã Hội, Bệnh Trĩ,...Bên cạnh ưu điểm trong đầu tư cơ sở vật chất thiết bị thì đa khoa Tháng Tám còn được yêu thích bởi việc áp dụng thành công những phương pháp điều trị bệnh tiên

tiến, hiện đại với khả năng rút ngắn được thời gian trị liệu, hạn chế tối đa gây tổn thương cho bệnh nhân, thời gian hồi phục nhanh chóng, tiêu diệt tận gốc mầm bệnh và giảm thiểu khả năng bệnh tái phát trở lại.



#### Những phương pháp điều trị tại phòng khám Tháng Tám:

- Điều trị bệnh xã hội: DHA, phương pháp ALA-PDT, cân bằng miễn dịch.
- Loại bỏ bệnh trĩ bằng biện pháp PPH hoặc HCPT.
- Điều trị nội khoa bằng thuốc đặc trị.
- Chữa trị bằng phác đồ tâm lý giúp bệnh nhân vượt qua được áp lực tâm lý, cải thiện tình trạng bệnh do tâm lý của bệnh nhân.

## Chi phí khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Tháng Tám

Hiện nay chi phí khám và điều trị tại phòng khám Tháng Tám được niêm yết theo đúng quy định của Bộ Y tế và hoàn toàn công khai, minh bạch với bệnh nhân. Người bệnh được tham khảo mức chi phí để có thể chuẩn bị tốt nhất trước khi đến điều trị.

Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám HCM là phòng khám tư nhân nên mức chi phí tương đối sẽ cao hơn so với các bệnh viện công lập tương đương. Tuy nhiên tất cả mức chi phí đều đảm bảo nằm trong quy định mà Sở Y tế đề ra, nhiều bệnh nhân đã và đang khám chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Tháng Tám đánh giá mức chi phí tại đây phù hợp với túi tiền nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi đến thực hiện. Không những thế, hiện tại đa khoa Tháng Tám đang áp dụng chương trình khám tổng quát nam khoa - phụ khoa vô cùng ưu đãi nên bệnh nhân có thể tìm hiểu thông tin dễ dàng tại các bài viết ở website hoặc gọi trực tiếp qua số hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

## Nhận xét từ người bệnh

Ngoài việc tham khảo những thông tin từ những người thân quen đã từng khám chữa trị tại phòng khám Tháng Tám, thì chúng tôi cũng sẽ dẫn chứng thêm một số đánh giá từ những bệnh nhân đã thực hiện trực tiếp tại phòng khám:



Chị Ngọc, 30 tuổi, HCM: “Tôi bị viêm phụ khoa sau khi sinh bé thứ 2 nên đã đến khám ở phòng khám Tháng Tám. Bác sĩ ở đây vô cùng ân cần, đã hết lòng giúp tôi chữa trị được hết các triệu chứng của bệnh, các dịch vụ ở đây cũng vô cùng tốt”

Anh Nam, 34 tuổi, ở quận 9: “Lúc trước tôi gặp phải tình trạng yếu sinh lý do quan hệ quá mức. Được biết phòng khám đa khoa Tháng Tám có điều trị nên tôi đã đến khám và chữa bệnh tại đây. Nhờ vào sự tận tâm nhiệt tình của bác sĩ và tiến hành điều trị tại chuyên khoa mà khả năng sinh lý bây giờ của tôi đã cải thiện hết sức rõ rệt”

Anh Hoàng, 22 tuổi, tại Bình Dương: “Em đến phòng khám Tháng Tám để tiến hành cắt bao quy đầu. Quá trình tiến hành phẫu thuật tại đây không gây ra đau đớn, phục hồi lại nhanh, đặc biệt các y bác sĩ vô cùng cẩn thận và thân thiện, hỗ trợ em hết lòng”

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cung cấp liên quan đến bài viết Review phòng khám đa khoa Tháng Tám HCM. Hy vọng có thể giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về chất lượng của phòng khám. Mọi thông tin về phòng khám, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

## **PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁNG TÁM**

(Được Sở Y tế cấp phép hoạt động)

Địa chỉ: 74 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline tư vấn miễn phí: **0287.3000.666**

Tư vấn online bấm >> [\*\*TƯ VẤN MIỄN PHÍ\*\*](#) <<